



ที่ มท 0807.3/ว 1930

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

4 สิงหาคม 2552

เรื่อง แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 2508 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางพิจารณาการขอใช้ทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาถือปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีต่างๆ เพิ่มเติม และคณะทำงานพิจารณาข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาและเห็นชอบให้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล วาณิชเสนี)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม
โทร./โทรสาร. 0-2577-4707-8, 0-2577-4575

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0807.3/ว 1930 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552

ประเด็นหารือ	แนวทางการพิจารณา
<p>1. จังหวัดอุบลราชธานี หรือวิธีการตั้งงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ได้ไม่เกิน 3 คน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรไปครบแล้ว 3 คน จะสามารถให้ทุนคนที่ 4 เมื่อไร จะต้องรอผู้รับทุนคนใดคนหนึ่งจบก่อนหรือไม่อย่างไร</p>	<p>1. การพิจารณาจำนวนทุนให้พิจารณาจำนวนทุนตามภาระผูกพันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจ่ายเงินทุนให้บุคลากรของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือเอาปีงบประมาณเป็นเกณฑ์</p>
<p>2. กรณีบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับทุนได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปรับราชการที่กรุงเทพมหานครจะต้องชดใช้ทุนหรือไม่</p>	<p>2. ต้องชดใช้ทุนเนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รวมกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา</p>
<p>3. จังหวัดแพร่แจ้งว่า ได้รับข้อหารือจากเทศบาลตำบลร่องกวาง กรณีมีคำสั่งเทศบาลให้บุคลากรในสังกัด จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศกิจกรรมฝึกซ้อมและกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ว่าจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากต้นสังกัดได้หรือไม่</p>	<p>3. ปัจจุบันองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรท้องถิ่นทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจำนวนมาก โดยใช้งบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากมาย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ข้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นภาระค่าใช้จ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจกระทบต่อการกิจการพัฒนาพื้นที่และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ประกอบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จึงควรคำนึงถึงภารกิจหลักขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระไม่ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับภาระ จึงขอความร่วมมือผู้เรียนออกค่าใช้จ่ายเอง</p>